

## โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

ปีงบประมาณ	2566
หลักการและ เหตุผล	<p>เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย" ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยพบว่ามีเด็กและเยาวชน จำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากรอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับกล้าทำในสิ่งที่ท้าทาย การชักจูง และการหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอ ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของยาเสพติดอย่างเหมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาเสพติด จึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขึ้นในชุมชนขึ้น</p>
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด</li> <li>2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้สถานการณ์ปัญหาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอกและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด</li> <li>3. เพื่อลดจำนวนคดี การจับกุม และการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน</li> </ol>
ตัวชี้วัด	เยาวชนโรงเรียนแม่ปูนหลวง (ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ฯ)
ระยะเวลา ดำเนินงาน	วันที่ 19 สิงหาคม 2566
งบประมาณ ตามแผนฯ	29976
งบประมาณ ที่ตั้งไว้	29976

งบประมาณ เบิกจ่าย	29976
งบประมาณ คงเหลือ	0
การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
เป้าหมายที่ คาดหวัง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดอย่างเหมาะสม</li> <li>2. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้</li> <li>3. ลดจำนวนคดี การจับกุม และการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน</li> </ol>
ผลการ ดำเนิน โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดอบรม สร้างความสัมพันธ์ บรรยายถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน</li> <li>2. บรรยายให้ความรู้ในด้านทักษะต่างๆ เช่น การปฏิเสธ และการสังเกตเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด เป็นต้น</li> <li>3. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์แนวทางในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพื่อสร้างเป็นรั้วป้องกันภัยของยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ชุมชนที่ตนอยู่อาศัย</li> </ol>
ปัญหา อุปสรรค/ แนว ทางแก้ไข	ไม่มี